



Ethnic Communities
Council of Queensland

Chương trình Viêm gan, HIV/AIDS và Sức khỏe Tình dục
Ethnic Communities Council of Queensland (ECCQ)
Hội đồng các Cộng đồng Sắc tộc Thiểu số bang Queensland

Quý vị nên gặp Bác sĩ Gia đình (GPs) hay Bác sĩ Chuyên khoa để khám bệnh viêm gan siêu vi B?

Viêm gan siêu vi B, gây ra bởi siêu vi viêm gan B, là bệnh mạn tính có thể tiến triển thành xơ hóa gan, xơ gan, ung thư gan và đôi khi có thể gây tử vong.

Ở Úc, cũng giống như các bệnh mạn tính khác như bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, v.v... bác sĩ gia đình (GPs) cũng có thể theo dõi và điều trị tốt bệnh viêm gan siêu vi B. Nếu bệnh nhân viêm gan siêu vi B nói chung có sức khỏe tốt và bác sĩ gia đình (GPs) không nghĩ rằng bệnh nhân cần được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ gia đình (GPs) có theo dõi bệnh một cách phù hợp theo như phác đồ khuyến cáo, đặc biệt nếu bệnh nhân không phải uống thuốc điều trị viêm gan siêu vi B.

Bác sĩ gia đình (GPs) tại Úc được đào tạo chuyên sâu về theo dõi và điều trị các bệnh mạn tính. Hiệp hội Y khoa Úc tuyên bố rằng "Bác sĩ gia đình (GPs) là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ". Bác sĩ gia đình (GPs) phải hoàn thành tối thiểu 10 đến 15 năm đào tạo để có thể làm việc độc lập.

Một số bác sĩ gia đình (GPs) được đào tạo thêm về các lĩnh vực mà họ đặc biệt quan tâm, bao gồm: chăm sóc tiền sản (chăm sóc trước sinh), da liễu, bệnh tiểu đường, HIV, viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C. Hiện tại có trên 50 bác sĩ gia đình (GPs) ở Queensland đã hoàn thành khóa đào tạo mở rộng về kê đơn thuốc điều trị viêm gan siêu vi B cho bệnh nhân không có tình trạng tổn thương gan đáng kể. Những bệnh nhân viêm gan siêu vi B này vốn trước đây thường được bác sĩ chuyên khoa kê đơn thuốc điều trị. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các bác sĩ gia đình (GPs) này tại trang www.ashm.org.au

Để theo dõi viêm gan siêu vi B nói chung, mọi bác sĩ gia đình (GPs) phải tuân thủ nghiêm ngặt các phác đồ hướng dẫn trong việc theo dõi và điều trị bệnh nhân. Bác sĩ gia đình (GPs) có thể nhận được tư vấn khi cần từ các bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện công. Nếu bệnh nhân đã có tình trạng tổn thương gan hoặc có các triệu chứng quan ngại gây ra bởi viêm gan siêu vi hay bởi các tình trạng bệnh lý khác, hoặc có nhiều vấn đề về sức khỏe, bệnh nhân thường sẽ được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa.

Chăm sóc và điều trị chuyên khoa bệnh viêm gan siêu vi B thường được thực hiện tại các Bệnh viện Công hoặc Bệnh viện Tư. Nhiều bác sĩ chuyên khoa gan vừa làm việc ở cả bệnh viện công và bệnh viện tư/ phòng khám tư. Khi được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa, mọi bệnh nhân có quyền lựa chọn giữa bệnh viện công hay bệnh viện tư. Nếu bệnh nhân có Thẻ Medicare, họ sẽ được chăm sóc và điều trị chuyên khoa miễn phí tại bệnh viện công. Nếu bệnh nhân chọn bệnh viện tư, bệnh viện tư sẽ thu lệ phí chăm sóc và điều trị chuyên khoa để vận hành các hoạt động của bệnh viện. Bảo hiểm Private Health có thể không chi trả toàn phần cho khoản viện phí này và bệnh nhân có thể phải trả từ tiền túi một phần của khoản viện phí (gọi là Gap fee hay Out of pocket).

Cho dù quý vị gặp bác sĩ gia đình (GPs) hay gặp bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện công hay bệnh viện tư, điều rất quan trọng là quý vị phải đến các cuộc hẹn gặp bác sĩ theo đúng yêu cầu. Phần lớn những người mắc viêm gan siêu vi B nên gặp bác sĩ của mình ít nhất mỗi sáu tháng để khám gan nhằm kiểm tra có hay không bất kỳ thay đổi nào về sức khỏe gan.

Vui lòng liên lạc chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin:

Trang điện tử: www.eccq.com.au/bbv

Điện thoại tiếng Anh: 07 3844 9166

Email tiếng Anh: health@eccq.com.au

Để tìm hiểu thêm thông tin và nhận sự trợ giúp tiếng Việt, vui lòng liên lạc:

Điện thoại tiếng Việt: 3844 3122 hoặc 0428 223 052

Email tiếng Việt: vietnamese@eccq.com.au

Website: www.eccq.com.au/bbv

Facebook: Người Việt Và Gan Abc

Tất cả thông tin quý vị đều được bảo mật

Tại Cairns, quý vị vui lòng liên lạc:

HIV, Viral Hepatitis, Sexual Health Coordinator

Cairns Sexual Health Service

381 Sheridan St, Cairns North, QLD, 4870

Điện thoại tiếng Anh: 07 4226 4760

Chương trình Viêm gan, HIV/AIDS và Sức khỏe Tình dục thuộc chương trình các bệnh do virus lây qua đường máu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (BBV&STIs), được tài trợ bởi Queensland Health. Chương trình cung cấp thông tin và các trợ giúp liên quan đến các bệnh do virus lây qua đường máu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người nhập cư và người tị nạn khắp Queensland.

